



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอแก้ไขร่างกฎหมายการศึกษาสื่อดิจิทัล		

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกวน อินซุก สมาชิกวุฒิสภาเกาหลีใต้ ได้เสนอร่างกฎหมายการศึกษาสื่อดิจิทัล ตามข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารได้เปิดเผยรายงานผลการสำรวจสถิติผู้เข้าถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำปี ๒๕๖๓ ของประชากรที่มีอายุมากกว่า ๓ ปี ขึ้นไปพบว่า ประชากรจำนวนสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๙ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบสื่อดิจิทัล โดยทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น รวมถึงสามารถผลิต และเผยแพร่สื่อเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่อการรับรู้และผลกระทบของสื่อเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางทางสังคมบางกลุ่มยังคงถูกกีดกันการเข้าถึงข้อมูลหรือได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จ การละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านจริยธรรมการเผยแพร่ข้อมูล การคุกคามทางเพศของสื่อดิจิทัล และการฉ้อโกงทางการเงิน พบว่ามีอัตราการเกิดเหตุสูงขึ้นตามไปด้วย

รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ได้เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของระดับการรู้เท่าทันข้อมูลดิจิทัลของเยาวชนในประเทศพบว่าอยู่ในระดับต่ำ

นางกวนฯ สมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้สื่อดิจิทัลจะเป็นกิจวัตรประจำวันของเยาวชนในสังคมปัจจุบัน แต่วิธีการรู้เท่าทันข้อมูลสื่อดิจิทัลและการใช้งานอย่างมีจริยธรรมยังไม่มีการจัดรูปแบบการศึกษาสื่อดิจิทัลไว้อย่างเป็นระบบ ความจริงแล้วที่ผ่านมานโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาสื่อดิจิทัลของรัฐบาลกระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และกระทรวงศึกษาธิการ จึงทำให้ยากต่อการผลักดันแนวทางเชิงบูรณาการร่วมกันได้

ร่างกฎหมาย “การศึกษาสื่อดิจิทัล” ฉบับนี้ หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบที่มุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรมของพลเมืองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านสื่อ สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ข้อมูลสื่อดิจิทัลด้วยความเข้าใจ มีการวิพากษ์วิจารณ์ และมีทักษะการสื่อสารในระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีการหารือแนวทางการกำหนดนโยบายการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสื่อดิจิทัลที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สามารถบูรณาการส่งเสริมการศึกษาสื่อดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ

นางกวนฯ สมาชิกรัฐสภา ย้ำว่า การรู้เท่าทันสื่อผ่านการอ่านและการใช้ข้อมูลอย่างรู้จักแยกแยะ ความถูกต้องเหมาะสมนั้น นับว่าเป็นทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับทุกคนในสังคมยุคสื่อดิจิทัล โดยตนหวังว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาภายในเร็ววัน เพื่อให้ประเด็นการศึกษาสื่อดิจิทัลสามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ที่มาของข่าว:	http://sports.khan.co.kr/entertainment/sk_index.html?art_id=202107152006003&sec_id=540201&pt=nv
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๓๐/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเคราะห์สัมพันธ์เชี่ยวชาญ	กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	